



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 298

ngày 18 tháng 3 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Quán Thông

*Quán thông đời đạo qui giềng mối
Rõ lẽ Trời ban chịu quả nhồi
Luyện tức Tình Trời xây dựng tiến
Thực hành chơn pháp tiến từ hồi*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 07-01-00 đến 13-01-01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiên đường

- 1) Đâu đội Trời chân đạp đất là sao?
- 2) Nguyên khí của Trời Đất bao vây tất cả càn khôn vũ trụ để làm gì?
- 3) Người tu thường bị người đời pha dèm tại sao?
- 4) Một năm một lớn một già thì phải làm sao?
- 5) Người tu khi cha mẹ chết thì tâm hồn phải rúng động tại sao?
- 6) Tại sao làm người phải tham tại sao?
- 7) Do đâu thoát ra những lời bất chánh?

<p>1) Atlantic city, 14-01-2001 2 : 55 AM <i>Hỏi : Đâu đội Trời chân đạp đất là sao?</i> Đáp : Thừa đầu đội Trời chân đạp đất là theo chiều điển của vũ trụ. Đó là trật tự chung có trên có dưới rõ ràng, nguyên lý của Trời Đất không thể ngược chiều được từ máy móc cho đến ăn nói cũng đều như nhau</p> <p>Kệ : <i>Trên dưới phân minh uyển chuyển hoài Trời đất quang minh rõ thực tài Qui y chiều hướng đường tâm đạo Hành thông chơn pháp tự bước vào</i></p>	<p>2) Atlantic city, 15-01-2001 6 : 07AM <i>Hỏi : Nguyên khí của Trời Đất bao vây tất cả càn khôn vũ trụ để làm gì?</i> Đáp : Thừa nguyên khí của càn khôn vũ trụ bao vây để xây dựng theo chiều hướng thanh nhẹ sẵn có của mỗi tâm linh</p> <p>Kệ : <i>Thực hành tiến tới rõ hành trình Ánh sáng quang minh chuyển tiến trình Đời đạo phân minh cùng tiến bước Thực hành thanh tịnh tự mình mình</i></p>
<p>3) Atlantic city, 16-01-2001 5 : 35 AM <i>Hỏi : Người tu thường bị người đời pha dèm tại sao?</i> Đáp : Thừa người tu chơn thường bị người đời pha dèm tại vì người đời chưa có khả năng thực hành hạnh đức như người tu</p> <p>Kệ : <i>Người đời mê chấp chẳng cần tu Lỡ loét thân tâm tự tạo mù Khó khổ triền miên vì sóng gió Tâm không sáng suốt tự mình ngu</i></p>	<p>4) Atlantic city, 17-01-2001 6 : 10 AM <i>Hỏi : Một năm một lớn một già thì phải làm sao?</i> Đáp : Thừa một lớn một già thì phải biết ăn năn sám hối và tu sửa thì phần hồn mới được tiến hóa theo hạnh đức của hành giả</p> <p>Kệ : <i>Tuổi già thân phận cô đơn tiến Giải tỏa ăn năn giảm bớt phiền Hạnh đức rất cần cho luật nhân quả Thực hành chánh pháp tự tâm yên</i></p>
<p>5) Atlantic city, 18-01-2001 11 : 27 AM <i>Hỏi : Người tu khi cha mẹ chết thì tâm hồn phải rúng động tại sao?</i> Đáp : Thừa sự liên hệ mật thiết sưởi ấm từ hồi nhỏ cho đến lớn, khi chết vẫn còn vấn vương và cảm động</p> <p>Kệ : <i>Tình thương đứt đoạn cảm bơ vơ Thế thái non tình vẫn ước mơ Giao động khối óc tăng loạn động Đêm thâu thương tiếc nhớ từ giờ</i></p>	<p>6) Atlantic city, 19-01-2001 1 : 20 AM <i>Hỏi : Tại sao làm người phải tham tại sao?</i> Đáp : Thừa làm người sợ nghèo thì phải tham</p> <p>Kệ : <i>Bản tánh sanh ra nhìn thấy phải tham Muốn ăn muốn nói chuyển thân hàm Tham dâm sẵn có tâm cầu tiến Xác dục tăng tham buộc phải làm</i></p>
<p>5) Atlantic city, 20-01-2001 8 : 13 AM <i>Hỏi : Do đâu thoát ra những lời bất chánh?</i> Đáp : Thừa do sự mất quân bình của nội tạng mà thoát ra những lời bất chánh</p> <p>Kệ : <i>Mất quân bình động loạn gia tăng Rối loạn thần kinh lại khó khăn Trí tuệ không thông tâm khởi ác Loạn ngôn bất chánh lại vô thần</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĂNG

M.

Kính thưa Thầy,

Đầu thư con xin kính chúc sức khỏe Thầy. Con định viết thư cho Thầy đã lâu, con cứ phân vân mãi cho đến hôm nay.

Con, chị N T N T, anh B M T, Đ T L... và một số anh chị khác cùng ngôi thiên chung lúc ở trong trại tị nạn ở Philippines. Anh T có cho con địa chỉ của Thầy lúc con vừa mới qua Mỹ nên hôm nay con mới có địa chỉ để gửi thư cho Thầy.

Con qua Mỹ đã gần được 5 năm, năm nay là năm thứ 4 của trường Đại Học chỗ con đang ở. Tháng vừa qua có nhiều việc xảy đến, tất cả dự định về tương lai của con bị thay đổi hoàn toàn và bất ngờ đến nỗi con cũng không ngờ nổi và bây giờ con không biết phải làm sao?

Con đang học y tá, năm thứ tư, chỉ còn một năm nữa là xong. Ở Mỹ y tá học cũng như các ngành kỹ sư... Tháng vừa rồi lúc con thực tập trong bệnh viện, thầy con là một bà người Mỹ cứ theo con hoài, lúc con cho thuốc hay làm cái gì đó cho bệnh nhân của con. Trong nhóm con có 4 người chỉ có con là Việt Nam, bà không theo hay làm khó khăn gì cho những học sinh Mỹ khác cả. Lúc con phạm lỗi lần đầu tiên bà lên gặp con tại văn phòng và bảo con rút lớp đó vì những lỗi con đã làm. Con cũng không ngờ nổi bởi vì con là học sinh làm sao không phạm lỗi, bà là người dạy nên có trách nhiệm giúp con sửa lỗi lầm đó trước khi đánh rớt con mới đúng. Có nhiều chuyện bất công khác nữa con phải chịu đựng, con không muốn kể ra nữa chỉ muốn quên và cho nó qua đi nhưng con không thể nào quên được. Bây giờ việc học con phải gián đoạn, con phải chờ một năm sau để lấy lớp đó lại vì người ta tổ chức lớp đó chỉ một lần một năm. Bà thầy của con đối xử bất công với con như vậy nhưng tất cả thầy cô trong trường Nursing con đang học không một ai dám lên tiếng. Bà cứ theo học sinh lúc họ có bệnh nhân, la hét dọa nạt, con không phải là người đầu tiên mà vẫn không bị gì cả. Bây giờ con không biết làm sao nữa? Con có thể trở lại trường đó một năm nhưng con không thể nào quên được những việc xảy ra, con không biết con có thể học một cách thoải mái nữa được không.

Con nói chuyện với một bà thầy của con cũng dạy ở trường đó. Bà ấy nói con là người tốt, con cảm thấy bất công khi người tốt phải chịu đựng toàn những chuyện xấu và không may mắn. Như con bây giờ, trong khi bạn bè chung lớp con họ ra trường mùa hè năm tới, còn con phải quay lại năm tới để đi tiếp tục chặng đường còn lại. Bây giờ trong khi tất cả mọi người được đến lớp vào bệnh viện thực tập còn con phải ngồi đây suy nghĩ không biết tương lai con sẽ đi về đâu? không biết phải làm gì trong năm tới? không biết có nên trở lại học cái trường đó nữa không? Bạn con nói bởi vì con hiền quá nên mới bị họ làm như vậy. Con cũng không biết phải làm sao cho vừa lòng người nữa!

Con đã tốn rất nhiều nỗ lực, cố gắng và thời gian để vào được trường đó vì gần cả 400 người nộp đơn mà họ chỉ nhận 100. Đường học vấn con chưa bao giờ bị trở ngại lớn như bây giờ. Con muốn học ngành nghề liên hệ tới y dược vì con nghĩ mình có thể giúp được nhiều người trong tương lai. Bây giờ con cảm thấy tất cả dự định con dường như không được thành tựu nữa. Nếu cứ nghĩ là số mệnh an bài không thể học lên được để giúp đời giúp người, con có thể cảm thấy bớt khổ tâm nhưng con vẫn không thấy thanh thản chút nào. Con người có thể thay đổi được số phận bằng việc làm của mình. Con cảm thấy bất công khi người tốt phải chịu đựng toàn những việc không may mắn.

Mẹ của con ăn chay trường đã rất lâu, vừa mới qua Mỹ từ trại tị nạn ở Mã Lai. Chị lớn của con qua Mỹ đã lâu nhưng không lo lắng gì cho mẹ cả. Mẹ con bây giờ phải ở với gia đình của cậu của con, vì chị của con

gần Canada lạnh quá Mẹ con không chịu nổi. Con chỉ mong xong việc học để ổn định chỗ ở việc làm có thể lo cho Mẹ con một chỗ ở ổn định. Con hứa là mùa hè năm tới con sẽ tốt nghiệp bây giờ tất cả đều không thực hiện được. Con đã xin trường khác để học nhưng trước khi vào trường đó con phải mất gần nửa năm trời chỉ học những môn con đã học trước kia ở trường con đang học bây giờ. Nếu con chuyển trường con phải tìm người chia phòng, chỗ ở, phương tiện di chuyển. Em trai của con vừa mới lên đây để học cũng phải chuyển trường theo con, con không quen với ai là Việt Nam cả ở chỗ con định chuyển tới, con cũng rất lo. Con chưa quyết định được nên ở đây chờ một năm sau vào học lại hay chuyển trường mới nữa? Con tưởng tượng đến ở đây một năm sau tất cả mọi người, bạn bè ai cũng ra trường có việc làm, còn con giống như người mới bắt đầu không biết họ nghĩ con như thế nào. Con cũng không biết nói sao cho Mẹ của con vui lòng nữa! Nếu con trở lại trường đó không biết họ có để yên cho con học đến khi ra trường hay lại làm nhiều chuyện khó khăn hơn. Đi cũng khó mà ở lại cũng khó con không biết phải làm sao.

Con chưa bao giờ gặp trở ngại thử thách lớn lao như bây giờ, không ai có thể giúp con tìm được một giải pháp nào cả. Con nghĩ đến Thầy. Con hy vọng Thầy giúp con tìm được một giải pháp sáng suốt. Kính bái. Th.

=====

M.

Th con,

Thầy đã nhận được thư con tràn đầy ý thiện lành trong mục đích, nhưng không ngờ sự thay đổi đã làm cho con ngỡ ngàng trong dự định.

Nếu con là một người chịu tu Vô Vi và tiến thân thì con mới thấy được đây là cơ hội nhịn nhục để tiến thân. Con phải thức rõ, con là ánh sáng của mặt đất này, trước kia con ở Việt Nam hoàn toàn tâm tối và mờ ảo, ngày hôm nay con có cơ hội phát huy tâm thức giúp đời, nhưng chưa đủ trình độ nhịn nhục để thâm lượm và đóng góp tinh hoa sẵn có của loài người. Con nên vui lên và tiếp tục học hành, dù cho trở ngại đến đâu cũng tự vượt qua trong thanh tịnh và nhịn nhục bằng một tâm ý thiện lành thì mới khắc phục được mọi trở ngại ở tương lai. Con chưa ra trường, con còn chưa cảm thức được sự chông gai của trường đời, kích động và phản động gấp triệu lần hơn nhà trường. Vậy con nên yên tâm, học cho thành đạt căn bản tiến thân để ứng phó cho kỳ tới. Sự nghiêm khắc ở trong trường là sẽ đưa con vào nề nếp trật tự của xã hội ở tương lai, con không nên nghĩ đó là sự bất công, ngược lại đó là cơ hội cho con được cảm thức rõ rệt phần hành sự của con ở tương lai. Con sẽ phong phú hơn những người bỗng bột trách móc.

Nếu con là người tu Vô Vi thì con tự cảm nhận con đang học những bài võ của Thượng Đế ân ban, nhịn để tiến, nhục để thức, tất cả đều nằm trong nguyên lý của Trời Đất. Còn chịu báo hiếu cũng phải tùy nơi phước đức mà con đã tu tiến trong nhiều kiếp thì mới có được, chứ không phải từ trong ý muốn của con người. Phước đức tự nó hội tụ tốt đẹp và trọn lành phổ hóa theo duyên Trời định. Đường đời cũng không khác gì đường đạo, phải tự phát triển về sự tự nhiên và hồn nhiên thì mọi việc sẽ được thành tựu.

Thế gian vô nan sự, bá nhân thành kim thị thái hòa, tu thì cứ tu, học thì cứ học thì mới nên công, không nên chán nản giữa đường mà uống cho một kiếp người! Chúc con vui tiến.

Quý thương.

L S H

THƠ

Thông minh . . . Sáng suốt !!!	Cung Đạo
<p> <i>Thông minh ; Sáng suốt !!! Tưởng HAI hóa MỘT ? Này Vía , này Hồn Vốn MỘT thành HAI ? Bạn ơi ! Lời nói dẫu SAI Tình Ta vẫn MỘT không HAI tình Người Dẫn nhau " Đạo vốn không lời " Dám đâu sáng suốt dẫn Người Trí khai !!! Thanh văn duyên giác Thiện , ác , phân HAI Thượng ; Đại ; Siêu thừa Hiểu Hai có MỘT Thanh Trục liên hồi ; Chớ nên buộc cột . Trong Thông Minh đã có mầm Sáng Suốt Người Sáng suốt vốn có hạt Thông Minh ? Bạn ơi lời thật chân tình Lòng Ta , lòng Bạn , phân tranh ích gì Đạo Đời còn phải dự thi Học bài Sáng suốt . . . Mới thì : Thông Minh ? Trong Đời có Đạo nhớ chăng Tuy HAI mà MỘT hành trình Dựng Xây Thương yêu , tha thứ HÀNH ngay Thông minh , sáng suốt nghĩ suy : TRẼ ... rồi ! TÂM TÂM tương ứng tình Trời Hỏi ai Sáng suốt biết người Thông Minh ? Văn Thơ có đủ phát sinh Hư Không sáng suốt , Thông minh Khí trời !!! Hôm nay Thơ bỗng nghẹn lời Nói ; Nhìn ; Nghe ; Thấy ; Trong ngoài Thức Tâm Vạn linh vạn vật HÒA . . . bình ! Hữu hình hữu tướng QUI . ĐỒNG .PHÁP . . . MÔN !!! Cúi đầu Vũ trụ Càn khôn A DI ĐÀ PHẬT nguyện hồn NAM MÔ !!!</i> </p> <p>Vân Sơn (Troyes-France)</p>	<p> <i>Dương cung mắt nhắm mắt Trời TIỄN đi vùn vụt bồi hồi nghiệp Tâm NAM MÔ mắt nhắm thanh không A DI tay kéo Trung Tâm hướng về ĐÀ tên phân giải Cháp Mê PHẬT Tâm xuyên suốt hương quê Đất Trời NAM MÔ mắt nhắm không lời A DI tay kéo cung Đời Yêu Thương ĐÀ tên vượt thoát Can , Trường PHẬT qui rốn biển mười phương Đạo Đời "Tức Tâm . . . Tức Phật " Bia Trời Trắng , đen , xanh , đỏ , Vàng. . . Thời giữa Tâm Mười phương điểm đạo gắng công NHÃN HÒA , DỮNG CHÍ bắn cung phải tường NAM MÔ Mắt nhắm Yêu Thương A DI tay kéo ngàn phương KHÍ Trời !!! ĐÀ tên giải thoát LUÂN HỒI PHẬT . . . VÔ DANH PHẬT. . . Đạo mùi hương say ! Vui Vô biệt niệm hôm nay A DI ĐÀ PHẬT trình bày NAM MÔ. . . Tên THƠ ai lấp cung THƠ Cho Ta non nước cơ hồ ngã nghiêng ? TIỄN đi bao lớp bụi phiền Danh Thơ tan biến , mê cuồng về Không Hồn soi "Pháp giới môn huân " LƯU HƯƠNG Xạ Nhiệt khai cung bật lời Trần gian TIỄN . . . Lạc thú Người Hòa tan mê chấp bia Đời nhẹ tên ! A DI ĐÀ PHẬT . . . THỦ cung DƯỜNG quang TIỄN xạ " VÕ.. LÒNG " LẶNG NGHIÊM !!!</i> </p> <p>Vân Sơn (Troyes, France)</p>

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo kỳ trước, chúng tôi đã nhận trực tiếp hay do Đức Thầy trao lại như sau :

	\$CAD	\$US
Mme Huynh Ba	100	66.23
Vo N Thanh (TX)		500
2 BD TD Thien Thu+'c (CA)		800
Minh LA (CA)		50
Thuan Nguyen (CA)		100
Tran Thi Vi (VN)		50
Nguyen My Kim (MTL)	200	133.33
Mme Huynh Ba'	50	33.33
Quach Thi thuy	20	13.33
Porter Kim Anh (CA)		500
Tran K. Hang (VA)		500
Vo Danh (San Jose)		500
Huynh Rui qua Tran L Thanh (CA)		100
Phung Thi Thu (MTL)	100	66.67
Nguyen Thi Kieu (FL) 5/1/2001		500
Pierre-Michel Lemieux (WI)	400	266.67
Nguyen Van Liem (TT Austin)		500
Nguyen Hong Hoang (MTL)	500	328.95
Ho Thanh Hoang (MTL)	150	100
Ba` Le^ . Do tha^y chuye^?n		171
Ha` Quang (Mtl)	100	65.79
Ba` Thanh		50
Chau Dao (Ca)		200
Truong Ngoc Sanh (MN)		50
Truong Quoc Tuan (MN)		50
Vo Danh Santa Clara (CA)		600
TD Tu Thong (TX) Ba` Na-m		65
Hoa Tran (San Jose)		100
Nguyen Nhu Hoang & Lai My Loan (CA)		500

Còn trong quỹ đến ngày 16 tháng 3 – 2001 : - 612.97 \$US

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục từ năm 1998 gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn, cứu lụt v.v.. do Đức Thầy cho biết .

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật ...

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau : tel :514-362 0259 – fax: 514-362 8036 – email : aphancao@videotron.ca

Xin Cám ơn

Phan Cao Thăng

HAHVV Canada

2922 Joliceour St.

Montreal – Quebec – H4E 1Z3 - Canada

